

Kính gửi đối tác của Rainforest Alliance,

## **Xin chào mừng!**

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng chúng tôi đang xúc tiến hành trình báo cáo bằng Power BI tại Rainforest Alliance. Vì chúng tôi chuyển đổi từ các chương trình UTZ và Rainforest Alliance 2017 và hướng tới Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 2020, nên chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị hiểu biết sâu sắc về chuỗi cung ứng của mình. Để hiểu được dữ liệu nào có sẵn trong các báo cáo tương ứng, vui lòng tham khảo trang GIỚI THIỆU ở đầu mỗi báo cáo. Tiến tới tiêu chuẩn 2020, chúng tôi cũng sẽ bắt đầu hiển thị dữ liệu đó khi dữ liệu được chuyển đến các hệ thống của chúng tôi.

### **Trước khi quý vị thiết lập tài khoản Power BI, xin lưu ý rằng...**

Nếu công ty của quý vị đã sử dụng Microsoft, trình duyệt của quý vị có thể chuyển quý vị đến môi trường công ty của mình. Để tránh điều này xảy ra, quý vị có thể thử một trong các tùy chọn sau:

1. Đăng xuất khỏi tài khoản công việc của quý vị ở trình duyệt hiện tại
2. Sử dụng một trình duyệt khác mà quý vị chưa dùng để đăng nhập vào tài khoản công việc của mình

3. Sử dụng cửa sổ 'incognito' (ẩn danh) hoặc 'in private' (ở chế độ riêng tư) trên trình duyệt của quý vị

### **Dưới đây là những gì quý vị nên làm trong 4 bước đơn giản:**

1. Tạo tài khoản Power BI bằng cách làm theo các hướng dẫn trong [liên kết](#) này. Quan trọng! Đảm bảo rằng quý vị đăng ký bằng địa chỉ email được sử dụng trong hệ thống nguồn của chúng tôi.
2. Truy cập [các báo cáo Power BI của Rainforest Alliance](#).
3. Đọc qua [các tài liệu đào tạo](#) của chúng tôi. Ngoài ra còn có một bảng thuật ngữ trong mỗi phần của báo cáo để giải thích các thuật ngữ chính.
4. Khám phá bảng điều khiển Power BI và bắt đầu làm việc với dữ liệu của quý vị!

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì hoặc cần hướng dẫn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ với giám đốc quan hệ khách hàng của quý vị hoặc Bộ phận Customer Success Team ([CustomerReporting@ra.org](mailto:CustomerReporting@ra.org)) của chúng tôi.

### **Cần nhắc về bảo mật dữ liệu**

Quý vị sẽ **chỉ** thấy dữ liệu dành riêng cho chuỗi cung ứng của mình (tài khoản chủ sở hữu chứng nhận mà quý vị đang thiết lập với tư cách là người dùng trong hệ thống nguồn), dựa

trên các mục nhập từ chuỗi cung ứng của quý vị. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu tài khoản.

## **Quý vị có thể mong đợi gì từ chúng tôi**

Chúng tôi sẽ định kỳ cập nhật tài liệu của báo cáo khi chúng tôi có bản phát hành mới (đây có thể liên quan đến chức năng hoặc dữ liệu). Các ghi chú phát hành này sẽ có sẵn trong các báo cáo.

Khi quý vị bắt đầu làm việc với bảng điều khiển, vui lòng chia sẻ bất kỳ phản hồi nào mà quý vị có thông qua giám đốc quan hệ khách hàng của quý vị hoặc Bộ phận Customer Success Team.

Trân trọng,

Bộ phận Supply Chain Excellence  
Rainforest Alliance

---

*Quý vị nhận được email này vì (các) tài khoản của quý vị đã được chọn để có quyền truy cập vào Báo cáo Khách hàng Power BI.*

